

## HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2021-2022

*Giáo dục cộng đồng, giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình chính là 3 trụ cột quan trọng của giáo dục.*

Năm học 2021-2022 có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất với không chỉ các thầy cô giáo các em học sinh mà còn cả của các bậc cha mẹ học sinh trường THCS Lê Quý Đôn- Ngôi trường mới vừa thành lập, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để đón học sinh tựu trường nhưng vì dịch bệnh Covid 19 mọi hoạt động chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến. Chưa khi nào sự kết nối của PH và GV lại thường xuyên và liên tục như giai đoạn này. Chính vì vậy sau khi hội nghị cán bộ, công chức và lễ phát động thi đua năm học 2021- 2022 trường THCS Lê Quý Đôn thành công rực rỡ , ngày 16 tháng 10 năm 2021, hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường được tổ chức để thông qua nhiệm vụ năm học 2021-2022 và bàn về kế hoạch hoạt động của ban phụ huynh nhà trường.

Đến tham dự buổi họp, về phía nhà trường có Đ/c Nguyễn Thị Minh Thúy – Hiệu trưởng nhà trường, Đ/c Khúc Thị Thanh Hiền – phó hiệu trưởng nhà trường cùng sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo là GVCN các lớp 6A1, 6A2,6A3, 6A4, 7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 9A1.Về phía ban phụ huynh có sự hiện diện của Bác Nguyễn Hoàng Giang- Trưởng ban đại diện phụ huynh nhà trường và các bác PH là trưởng ban, phó ban đại diện CMHS các lớp của Trường THCS Lê Quý Đôn.

Trước hết , Đ/c Hiệu trưởng nhà trường thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.Tiếp theo, Bác Nguyễn Hoàng Giang trình bày kế hoạch tổ chức các hoạt động của ban phụ huynh trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2021-2022.

Với không khí thân tình và cởi mở, ý kiến của đại diện Ban phụ huynh các lớp được trao đổi thẳng thắn, công khai, khách quan . Trong hội nghị, đa số các bác phụ huynh đều gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tới các thầy cô giáo, chia sẻ và thấu hiểu được những khó khăn mà thầy và trò nhà trường đã và đang trải qua, tin tưởng chắc chắn rằng với nỗ lực không ngừng của các thầy cô thì các con sẽ được quan tâm cả về kiến thức, đạo đức và bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối khi gửi gắm con em mình ở ngôi trường mới mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn. Bên cạnh đó, những băn khoăn của các bác phụ huynh

cũng chính là những trăn trở của các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp như: con hay bị out khi học online, con chưa tự giác học bài, còn tắt come trong giờ... đã được BGH tháo gỡ và đưa ra giải pháp mà trọng tâm là sẽ thay thế phần mềm Microsoft Team cho phần mềm Zoom hiện tại. Đây có thể nói là một trong những giải pháp rất hữu hiệu để thầy và trò yên tâm dạy và học. Sau phần làm việc riêng của các bác PH, hội nghị thống nhất tổ chức các hoạt động trong năm học 2021-2022 với phương châm: đúng theo chỉ đạo của các cấp trên, tất cả đều hướng tới sự phát triển của các con học sinh thân yêu.

Kết thúc hội nghị, Bác Nguyễn Hoàng Giang thay mặt ban phụ huynh kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, mãi là những thuyền trưởng vững tay chèo, vượt mọi khó khăn đưa con thuyền tri thức cập bến thành công. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy - hiệu trưởng nhà trường khẳng định rằng: cùng với giáo dục cộng đồng thì giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình chính là 3 trụ cột quan trọng của giáo dục. Đồng chí cũng ghi nhận và cảm ơn sự đồng thuận, đồng tình, nhất trí cao của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Lê Quý Đôn.

Sau đây là những bức ảnh quý trong hội nghị./.





